

BÁO CÁO

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 7 năm 2024

I. Tình hình được đông đảo người dân trong tỉnh quan tâm

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phản ánh dư luận trong các tầng lớp nhân dân. Qua phản ánh, nổi lên một số vấn đề như sau:

1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

- Qua phản ánh của dư luận, tình hình mưa bão kéo dài đã làm ảnh hưởng đến việc thu hoạch lúa vụ hè thu và xuống giống vụ lúa thu đông của bà con nông dân; tình hình giá lúa hiện nay có chiều hướng giảm nhiều hơn so với vụ Đông Xuân nên nông dân bị giảm thu nhập; việc thương lái thu mua lúa lợi dụng do mưa bão nên ép giá, trong khi vật tư nông nghiệp tăng cao nên nông dân sản xuất vụ hè thu không mang lại lợi nhuận. Đối với cây ăn trái hiện nay có xu hướng giảm giá, nhất là giá chanh vào mùa thu hoạch nhưng chỉ ở mức giá chưa tới 4.000 đồng/kg, không đủ chủ vườn trả tiền công thuê hái trái... tác động đến tâm lý lo lắng trong một bộ phận nông dân. Nguyện vọng của nông dân mong muốn các ngành chức năng quan tâm, nghiên cứu có giải pháp thiết thực nhằm bình ổn giá lúa để bà con nông dân ổn định sản xuất và thu nhập trong những vụ mùa tiếp theo; có biện pháp chế tài xử lý các tiểu thương mua ép giá của nông dân.

- Dư luận quan tâm đến việc Tập đoàn Lộc Trời thất hẹn trả nợ hợp đồng đối với nông dân đã làm giảm xúc niềm tin của nông dân trong việc liên kết với Công ty, nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng phong trào liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp nói chung. Dư luận mong rằng, cấp ủy, chính quyền và các ngành có liên quan cần có những giải pháp phù hợp để can thiệp kịp thời. Mặt dù, Công ty đã tiến hành cách chức Tổng Giám Đốc và quyết tâm tìm mọi cách để thanh toán dứt điểm các Hợp đồng đối với nông dân nhưng cũng rất cần có sự hỗ trợ của các cấp chính quyền trên quan điểm: Có lợi cùng hưởng, có rủi ro cùng chia sẻ giữa chính quyền, công ty và người nông dân, không để nông dân mất niềm tin trong việc liên kết giữa nông dân với các doanh nghiệp. Đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong việc chuyển đổi kinh tế nông nghiệp, nông thôn hiện nay.

- Qua phản ánh của dư luận, nhân viên trong các công ty, doanh nghiệp thiếu rèn luyện về đạo đức nghề nghiệp đã cung cấp thông tin của khách hàng cho các đối tượng lừa đảo gọi điện lừa gạt người tiêu dùng. Dư luận cho rằng, các doanh nghiệp khi tuyển dụng nhân viên vào làm việc phải đóng tiền bảo chứng tài sản để họ không dám vi phạm về đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ bí mật danh tính khách hàng.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

*** Về lĩnh vực Y tế:**

- Qua phản ánh của dư luận, người dân quan tâm, bức xúc về việc bắt buộc học sinh tham gia mua bảo hiểm y tế trong nhà trường được giảm 30% so với giá người thứ nhất trong hộ gia đình, như vậy giá mua bằng người thứ hai trong hộ. Với giá mua tại hộ gia đình thì theo bậc thang, như vậy các em học sinh đứng hàng thứ 3, thứ 4 và cũng có em đứng thứ 5, như vậy mua tại hộ gia đình thì các em được giảm theo bậc thang (từ 40%, 50% và 60 %). Nếu cho rằng Bảo hiểm y tế là tự nguyện thì người dân được quyền chọn lựa mua ở đâu có lợi nhất, nếu bắt buộc như thế thì rất khó khăn cho một số hộ có nhiều con em là học sinh vì ngoài việc mua bảo hiểm y tế, phụ huynh còn phải lo tiền tập võ, sách giáo khoa, đồng phục, học phí... một số hộ không khả năng buộc phải cho con nghỉ học, mặc dù các em rất muốn được đi học và học rất giỏi. Học theo Bác “việc gì có lợi cho dân hết sức làm, việc gì có hại cho dân hết sức tránh”. Dư luận mong muốn các ngành chức năng nghiên cứu, xem xét tạo điều kiện thuận lợi, hợp lý nhất trong việc mua bảo hiểm y tế đầu năm học 2024-2025 nhằm giảm áp lực, gánh nặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đông con.

- Qua phản ánh của dư luận, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, dư luận xã hội về mức đóng bảo hiểm y tế sẽ tăng theo mức lương cơ sở (từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở tăng từ 1.800.000 đồng lên 2.340.000 đồng): Đa số dư luận trong Nhân dân đồng tình với việc đóng bảo hiểm y tế sẽ tăng theo mức tăng lương cơ sở. Tuy nhiên, người dân mong muốn Đảng và Nhà nước có chính sách hỗ trợ một phần, hoặc toàn phần cho những đối tượng yếu thế trong xã hội, người lao động có thu nhập thấp (bán vé số, hàng rong ...) và các đối tượng khác thuộc diện quan tâm theo chính sách của Đảng và Nhà nước; khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phải được đảm bảo có đầy đủ thuốc điều trị theo yêu cầu kê đơn thuốc của bác sĩ và người bệnh được chăm sóc đúng nghĩa; Bộ Y tế nghiên cứu nâng thời gian kê đơn thuốc điều trị bệnh mạn tính (đái tháo đường, tăng huyết áp...) đã ổn định lên tối thiểu 60 ngày và tối đa 90 ngày, thay vì 30 ngày như hiện nay (theo đề xuất mới nhất của BHXH), dư luận rất đồng thuận với đề xuất này của BHXH, bởi không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức của người bệnh, mà còn giảm tải bệnh viện khi người bệnh giãn thời gian đến khám bệnh, lấy thuốc.

Cũng còn ý kiến dư luận trong Nhân dân cho rằng, việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế đối với công chức, viên chức, cán bộ, đảng viên có hưởng lương từ ngân sách Nhà nước là phù hợp, còn đối với người dân không được hưởng lợi về đồng lương mà người dân phải mua bảo hiểm y tế tăng theo lương là không phù hợp. Dư

luận mong muốn các ngành chức năng của Trung ương quan tâm, xem xét điều chỉnh lại chủ trương cho phù hợp lòng dân; thực hiện việc tăng BHYT của người dân đảm bảo theo chu kỳ, không tính theo mức lương cơ sở nhằm đảm bảo cho người dân tham gia; đồng thời, ngành BHXH nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT được khám chữa bệnh ở bất cứ bệnh viện công lập nào trên cả nước khi họ có nhu cầu.

- Người dân quan tâm, lo lắng trước diễn biến dịch bệnh bạch hầu xuất hiện ở tỉnh Nghệ An và Bắc Giang, trong đó đã ghi nhận trường hợp tử vong ở Nghệ An. Bệnh bạch hầu lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp. Người dân mong muốn các ngành chức năng cần theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh; chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh để xử lý triệt để, không để bùng phát trên diện rộng.

*** Về Giáo dục - Đào tạo:**

- Qua phản ánh của dư luận, tình hình thi tuyển lên lớp 10 năm nay tỷ lệ đỗ, đạt thấp. Trong đó, có nhiều nguyên nhân: Do điều kiện cơ sở vật chất trường công thiếu; do phụ huynh học sinh bị áp lực nặng nề về công tác và làm ăn, nên không có thời gian nhiều để quản lý, chăm lo học hành của con; do các cháu học sinh say mê sử dụng các trò chơi trên điện thoại mà bỏ đi thời gian làm bài và học tập, rèn luyện ở nhà... dẫn đến lơ là trong việc học tập. Dư luận cho rằng, để khắc phục việc học sinh đỗ đạt thấp như đã nêu thì Nhà nước cần đầu tư thêm trường công, có chính sách khuyến khích phát triển mạnh trường tư trên quan điểm: Đảm bảo mọi trẻ em đều có trường để học tập và không một ai bị bỏ lại phía sau; Nhà nước cần sớm hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm một cách khoa học, phù hợp với mỗi loại công chức, viên chức, để tránh tình trạng quá tải đối với nhiều phụ huynh học sinh đang làm việc trong cơ quan Nhà nước, không còn có thời gian để chăm lo cho gia đình.

- Qua phản ánh của dư luận sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, đa số phụ huynh và học sinh rất hài lòng với việc chăm lo, tiếp sức mùa thi của chính quyền, các ngành chức năng, Hội khuyến học và lực lượng đoàn viên thanh niên từ khâu an ninh trật tự, hỗ trợ ăn sáng, nước uống, đưa rước, bố trí nghỉ trưa cho học sinh. Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024 phù hợp với học sinh, câu hỏi đa dạng có tính phân loại cao, các em học sinh nhiều cấp bậc đều có thể làm được và đạt kết quả như mong muốn. Điểm thi của học sinh đều trên trung bình, có trường ở huyện, thị xã, thành phố có điểm trung bình từ 7,0 đến 8,0 điểm. Về tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh, học sinh phấn khởi, yên tâm sau kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và tuyển chọn vào các trường đại học khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh An Giang đứng đầu khu vực ĐBSCL và thứ 10 cả nước có điểm thi tốt nghiệp cao nhất. Tuy nhiên, phụ huynh và học sinh vẫn còn băn khoăn, lo lắng việc lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng nghề năm 2024 như chương trình, học phí, học bổng, điều kiện ký túc xá, cơ hội việc làm, chọn ngành, chọn trường, sắp xếp nguyện vọng đăng ký xét tuyển sao cho phù hợp với

năng lực, sở trường, cũng như điều kiện kinh tế gia đình. Các em học sinh trúng tuyển vào các Trường đại học có tâm trạng vừa mừng vừa lo: Mừng là được trúng tuyển, được tiếp tục học tập trong môi trường mới, tương lai rộng mở hơn, nhưng lại lo lắng đến việc phải đóng các khoản học phí rất cao, gia đình nghèo, cận nghèo, khó khăn sẽ không có khả năng thực hiện; sau khi ra trường không có việc làm hoặc tìm việc làm không đúng ngành nghề được đào tạo.

Cũng có ý kiến dư luận cho rằng, hiện nay đa phần các em học sinh không cần thi vào đại học, các em sẽ được xét tuyển vào rất nhiều trường đại học tư thục, các trường đại học này thông báo trúng tuyển khá sớm, đó là một lợi thế cho các em. Tuy nhiên, các trường tư thục thu học phí rất cao, phụ huynh không thể lo được. Còn đối với những trường đại học công lập thì có rất nhiều trường các em phải thi đầu vào nhưng tổ chức thi rất trễ, điều này làm ảnh hưởng đến việc chọn lựa của các em học sinh.

Nguyện vọng của phụ huynh và học sinh mong muốn các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ cho học sinh vay vốn để đi học; các trường đại học tạo điều kiện về ký túc xá cho các em cư trú trong thời gian học tập tại trường (vì thuê nhà trọ ở bên ngoài giá quá cao, học sinh có hoàn cảnh khó khăn không đủ khả năng để lo và gia đình cũng không an tâm để con em ở bên ngoài nhà trường); tạo điều kiện, giới thiệu việc làm theo đúng ngành nghề được đào tạo sau khi các em tốt nghiệp đại học, từ đó mới phát huy được năng lực và sở trường của các em để đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của xã hội.

*** Về lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu:**

- Qua phản ánh của dư luận, đường vào khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng nhỏ, hẹp và xuống cấp trầm trọng, nước thải ở khu vực dân cư không có hệ thống thoát nước thải nhưng ngành chức năng vẫn thu tiền dịch vụ xử lý nước thải (thu 30%); phường Mỹ Bình của thành phố Long Xuyên không có hệ thống thoát nước thải, người dân tự làm cống nổi và đóng góp tiền mượn thợ nạo vét cống nhưng Xí nghiệp cấp nước Long Xuyên vẫn thu tiền dịch vụ xử lý nước thải,... là không hợp lý. Qua đó, dư luận mong muốn các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát ở những nơi không có hệ thống thoát nước thải mà vẫn thu phí dịch vụ, từ đó gây bức xúc trong Nhân dân.

- Huyện Châu Phú: Người dân đang quan tâm về tình hình nước sạch và vệ sinh môi trường dọc theo tuyến kênh 10 giữa hai thị trấn Vĩnh Thạnh Trung và thị trấn Cái Dầu; đặc biệt là ở khóm Vĩnh Quới, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, người dân khu vực này đang sử dụng nguồn nước của nhà máy nước tư nhân. Tuy nhiên, đối diện với nhà máy nước là hầm cá (phía bờ Cái Dầu) có ống cống rất to thoát nước thải hầm cá ra kênh 10 gây ô nhiễm nguồn nước, trong khi nhà máy nước trực tiếp sử dụng nguồn nước tại đây để phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho Nhân dân. Ngoài việc hầm cá xả nước thải gây ô nhiễm nguồn nước thì cũng gây ra sự xoáy mòn dẫn đến sạt lở bờ

kênh tại khóm Vĩnh Quới làm hư hỏng đường bê tông, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân trong khu vực này. Người dân mong muốn các ngành chức năng của tỉnh, huyện xử lý nghiêm việc xả nước thải hầm cá gây ô nhiễm nguồn nước và gây xoáy mòn, sạt lở bờ kênh.

- Thành phố Long Xuyên: Dự luận phản ánh, các dự án cải tạo kênh rạch ở thành phố Long Xuyên rất ì ạch, chậm tiến độ, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Dự luận cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền của thành phố Long Xuyên nghiên cứu, đánh giá đúng nguyên nhân để tìm giải pháp khắc phục, sớm ổn định cuộc sống của người dân.

*** Về lĩnh vực an sinh xã hội:**

- Qua phản ánh của dự luận, đại đa số cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương hưu và các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội rất phấn khởi trước tình hình tăng lương cơ sở, lương hưu, các khoản trợ cấp xã hội ngay từ đầu tháng 07/2024; đáng chú ý là tuy tăng lương nhưng giá cả không tăng nhiều như đồn đoán, nhiều người an tâm, tin tưởng vào chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

- Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) hàng năm là ngày lễ kỷ niệm quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đây là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền bối, anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương binh... Năm nay, Đảng, Nhà nước đã quan tâm giải quyết tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của thân nhân các gia đình Thương binh-Liệt sỹ về chế độ, chính sách. Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2024/NĐ-CP sửa đổi mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng sẽ tăng từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng. Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP về điều dưỡng phục hồi sức khỏe, mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/01 người/01 lần; Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 8.367.000 đồng, phụ cấp ưu đãi 2.337.000 đồng; mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 2.884.000 đồng; thân nhân của 01 liệt sỹ là 2.789.000 đồng, thân nhân của 02 liệt sỹ là 5.578.000 đồng, thân nhân của 3 liệt sỹ trở lên là 8.367.000 đồng; mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là 2.337.000 đồng; Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt, tù đày là 1.673.000 đồng (Nghị định số 75/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024).

Nhân dịp này, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức Đoàn thăm hỏi đời sống, chúc sức khỏe và trao quà cho các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ. Qua đó, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội do địa phương phát động, luôn là tấm

gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Nguyên vọng của thân nhân các gia đình thương binh-liệt sỹ mong muốn được cải thiện cuộc sống tốt hơn; quan tâm đời sống thực tế của các gia đình thương binh- liệt sỹ nhiều hơn nữa về chế độ, chính sách, nhất là đối với gia đình không có hoặc không còn lao động chính trong gia đình; quan tâm hỗ trợ về nhà ở, tăng mức hỗ trợ cất nhà tình nghĩa cho các gia đình Thương binh, Liệt sỹ (theo quy định là 50 triệu đồng/căn), nếu trước đây thì đủ, hiện nay giá vật tư, công thợ đều tăng nên mức hỗ trợ theo quy định sẽ không cất được nhà đúng theo yêu cầu; hỗ trợ vay vốn việc làm, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm con em gia đình chính sách; chính quyền địa phương thường xuyên khảo sát để cất mới và sửa chữa những ngôi nhà đã xuống cấp; hàng năm nên tổ chức họp mặt thương binh, gia đình liệt sỹ để các gia đình có dịp gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ với nhau.

Cũng có ý kiến dư luận phản ánh, trong đợt tăng lương ngày 1/7/2024, tất cả cán bộ, công chức, viên chức đều được hưởng và vui mừng. Tuy nhiên, đối với các anh, chị, em thương binh thì không được tăng phụ cấp, Nhiều người cho rằng, đợt tăng lương ngay trong tháng 7 là tháng kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ, chính các anh, chị, em thương binh lại không được hưởng, như vậy không công bằng.

*** Về trật tự, an toàn giao thông:**

- Dư luận đánh giá rất cao quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước khi hoàn thành tuyến tránh Long Xuyên. Dư luận cho rằng, đường tránh thành phố Long Xuyên kịp thời đưa vào sử dụng giảm áp lực xe qua nội ô thành phố, người dân rất an tâm. Tuy nhiên, do mới được khánh thành và đưa vào sử dụng nên hệ thống biển báo, ngã rẽ, bảng quy định tốc độ lưu thông cho phép,... chưa được lắp đặt, gây nguy hiểm cho các phương tiện, người tham gia lưu thông; tuyến tránh ít hộ dân sinh sống hai bên đường, không có camera giao thông giám sát, một số xe tải có trọng tải lớn khi tham gia giao thông hay chạy vượt, lấn sang phần đường ngược chiều dễ gây tai nạn, khi gây tai nạn rồi khó khăn trong việc điều tra làm rõ nguyên nhân; ý thức của người tham gia giao thông chưa cao (vì CSGT ít tuần tra kiểm soát cung đường này); có hiện tượng sạt lở và xói mòn đất hai bên lề đường do trời mưa lớn, nếu tình trạng mưa lớn kéo dài sẽ dễ dẫn đến sụt lún và hư hỏng mặt đường. Qua đó, dư luận mong muốn các ngành chức năng quan tâm, sắp xếp nguồn vốn để sớm mở rộng tuyến tránh Long Xuyên từ 2 làn xe như hiện nay lên 4 làn xe (vì trong tương lai gần, lưu lượng xe tham gia giao thông trên tuyến tránh này sẽ tăng, nhất là vào dịp lễ, tết); nghiên cứu lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại các hướng rẽ từ tuyến tránh Long Xuyên đi vào nội ô, nếu không có đèn tín hiệu rất nguy hiểm khi tham gia giao thông ra vào tuyến tránh này; sớm bổ sung hạng mục điện chiếu sáng, hành lang cho các đoạn cần đảm bảo an toàn giao thông, đèn tín hiệu giao thông tại nút giao của dự án với đường tỉnh lộ 943 và quốc lộ 91 để tránh các vụ việc đáng tiếc trong thời gian tới.

- Qua phản ánh của dư luận, đường cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn đi qua thị trấn Vĩnh Bình (huyện Châu Thành) ảnh hưởng đến đất sản xuất, nhà ở và vật kiến trúc của 204 hộ dân và doanh nghiệp. Thời gian qua, UBND -

UBMTTQ thị trấn Vĩnh Bình phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh An Giang và Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của huyện tuyên truyền, vận động, đối thoại với từng hộ dân nhiều lần đến nay có 197 hộ dân và doanh nghiệp thống nhất nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công, còn lại 07 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường bàn giao mặt bằng và cho rằng nhà nước bồi thường giá nhà chưa thỏa đáng, không đủ chi phí di dời. Huyện Châu Phú đã vận động 612 người dân đồng thuận, giải quyết dứt điểm việc tranh chấp mua bán của người dân và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; đã hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Huyện Thoại Sơn, một số hộ chưa thống nhất giá bồi thường nên chưa giao mặt bằng, mặc dù các cơ quan chức năng tỉnh, huyện đã áp dụng giá và giải quyết các vấn đề phát sinh theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Nhân dân lo lắng khi công trình thực hiện sẽ có tiếng ồn rất lớn, khói bụi rất nhiều, lưu lượng xe phục vụ công trình cũng nhiều mà thời gian thực hiện công trình kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân xung quanh.

- Huyện Tri Tôn: Đoạn ngã ba thuộc Tỉnh lộ 955B về hướng Hạp Kiềm Lâm thuộc ấp An Lộc, xã Châu Lăng, đoạn đường dài khoảng 100 mét mỗi khi trời mưa thường bị ngập do nước không thoát kịp; đồng thời, cũng tại ngã ba này đường cũng đã xuống cấp, có nhiều ổ gà rất dễ xảy ra tai nạn giao thông; đoạn đường bê tông xi măng thuộc ấp Cây Me, xã Châu Lăng mới xây dựng, bờ kè cặp kênh Tám Ngàn nhiều đoạn đất bị sạt lở. Dự luận mong muốn các ngành chức năng kiểm tra, khảo sát, khai thông cống rãnh thoát nước và sớm sửa chữa những đoạn đường xuống cấp.

- Huyện Chợ Mới: Tình hình sạt lở nhiều ở tuyến đường Vàm Cái Hố, ấp An Thị chưa được khắc phục. Dự luận mong muốn ngành chức năng hỗ trợ địa phương sớm khắc phục các điểm sạt lở hiện nay để người dân lưu thông dễ dàng hơn.

- Huyện Thoại Sơn: Tuyến đường tỉnh lộ 943 đoạn từ Cầu Muồng Trâu, thị trấn Phú Hòa đến Cầu Kênh Ông Cò, xã Vĩnh Trạch có 01 xe bê tông do trong quá trình vận chuyển bất cẩn làm chảy bê tông đã trộn trên đường làm mặt đường gồ gề và bụi, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông; việc nâng cấp tuyến đường tỉnh lộ 943 đoạn từ cầu Ba Thê 4 đến cầu Mướp Vắn xã Vọng Thê cần đẩy nhanh tiến độ; một số dự án trên địa bàn thị trấn Phú Hòa đã được ghi vốn nhưng đến nay chưa được triển khai như: Đoạn sạt lở tuyến Rạch Giá- Long Xuyên, tuyến giao thông kinh Xã Đội..... Dự luận mong muốn các ngành chức năng trên địa bàn có giải pháp yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng.

- Thành Phố Châu Đốc: Hiện nay, bề mặt láng nhựa cầu sắt Vĩnh Ngon đã bong tróc, trơn trượt gây mất an toàn cho người dân và học sinh lưu thông. Người dân mong chính quyền địa phương khắc phục, sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa; khắc phục việc ngập úng khu vực khóm Vĩnh Tân và sửa chữa cầu rạch cây gáo.

*** Lĩnh vực khác:**

- Tâm trạng chung của cán bộ, công chức và Nhân dân thấy buồn, thương tiếc trước việc từ trần của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều mẫu chuyện, phát ngôn lúc sinh thời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được nhắc lại để học tập, ứng xử trong công việc, trong quản lý lãnh đạo.

- Dư luận chung, nhất là đối với các đồng chí hưu trí rất phấn khởi, tự hào trước những thành công trong đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta qua 6 tháng đầu năm 2024, nước ta tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế. Tiếng nói của Việt Nam mang tính thực tiễn, chân lý và xu hướng tiến lên của thời đại, ngày càng có trọng lượng lớn, tác động mạnh mẽ, rộng khắp trên toàn thế giới.

- Qua phản ánh của dư luận, Nhân dân và các vị nghỉ hưu đang quan tâm, lo lắng, bức xúc và đau lòng nhất đang diễn ra hiện nay là: Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng UBND tỉnh An Giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; một số cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Những vi phạm trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương... đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Trách nhiệm chính đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025; Ban cán sự đảng UBND tỉnh các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026; Đảng đoàn HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 và các cá nhân trong BTV Tỉnh ủy, nguyên BTV Tỉnh ủy. Đối với huyện Chợ Mới, trong tháng 7/2024 Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử 23 bị cáo, là cựu cán bộ, lãnh đạo UBND huyện và doanh nghiệp xây dựng về các tội: "Tham ô tài sản", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "mua, bán trái phép hóa đơn" đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 3,4 tỷ đồng. Tỉnh An Giang, huyện Chợ Mới trong tiền lệ đến nay chưa từng xảy ra vụ việc nghiêm trọng đến vậy, đây là vấn đề làm tổn thương đến Đảng bộ và những Đảng viên có nhiều đóng góp xây dựng quê hương An Giang, huyện Chợ Mới những năm qua.

- Từ ngày 1/7/2024, lương tối thiểu tăng thêm 30%; lương cho người nghỉ hưu tăng 15%. Đợt cải cách tiền lương này được rất nhiều công chức, viên chức, người nghỉ hưu phấn khởi. Tuy nhiên, cùng với niềm vui đó là nỗi lo giá cả tăng theo lương, Từ nhiều năm nay, phản ứng thông thường của thị trường là lương tăng thì giá cũng tăng theo, thậm chí giá cả thị trường còn tăng trước khi chính sách tăng lương có hiệu lực. Mục đích tăng lương lần này đáng ghi nhận trong quá trình điều chỉnh tiền lương, nhằm góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho người hưởng lương, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc. Tuy nhiên, giá cả tăng theo lương mà chưa có giải pháp đủ mạnh đảm bảo hạn chế được các tác động tiêu cực, đặc biệt

hạn chế thấp nhất tình trạng tăng lương nhưng kèm theo tăng giá, sẽ làm giảm ý nghĩa của việc tăng lương. Tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp mong muốn doanh nghiệp đảm bảo việc làm ổn định và thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Dư luận mong muốn các cơ quan chức năng tìm giải pháp bình ổn giá cả trở lại như trước đây thì việc tăng lương mới có ý nghĩa (vì đối với người dân không hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì cuộc sống càng khó khăn hơn do giá cả tăng cao). Trên cơ sở đó, dư luận mong muốn Chính phủ quan tâm có giải pháp bảo đảm nguồn lực thực hiện ổn định, lâu dài và có hiệu quả các chính sách, chế độ cho người lao động; tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, quản lý giá và các giải pháp kiềm chế lạm phát sau khi tăng lương.

- Qua phản ánh của dư luận trong chức sắc, tín đồ Phật giáo Việt Nam, hiện nay có nhiều tin giả lan truyền trên không gian mạng, tuy Luật An ninh mạng, Quy tắc ứng xử trên không gian mạng đã có hiệu lực, nhưng những tổ chức phản động trong và ngoài nước, cá nhân không thiện cảm với Phật giáo Việt Nam (sau đây viết tắt là PGVN) đã tham gia bình phẩm, nhận xét thiếu khách quan đối với một ít Tăng Ni sai phạm trong Giáo Hội PGVN như Đại đức Thích Trúc Thái Minh, Thượng tọa Thích Chân Quang, Đại đức Thích Nhuận Đức,... Đối với vấn đề nêu trên, Giáo Hội PGVN đã xử lý nghiêm đối với cá nhân lệch chuẩn gây hiểu lầm, phản cảm, sai trái. Các tổ chức, cá nhân phản động thiếu thiện cảm đã lợi dụng sự vi phạm của một ít Tăng Ni, lợi dụng quyền thực hiện niềm tin tôn giáo theo pháp luật của cá nhân trên không gian mạng để đánh đồng theo kiểu “quơ đũa cả nắm” nhằm tuyên truyền, xuyên tạc, bôi đen cộng đồng Tăng Ni, Tự viện Giáo Hội PGVN. Qua đó, dư luận mong muốn các ngành chức năng cần sử dụng nhiều kênh thông tin trên mạng xã hội như youtube, facebook, tiktok... để đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các đối tượng trong và ngoài nước lợi dụng cơ hội để chia rẽ, gây mất đoàn kết trong các tôn giáo; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng vi phạm.

3. Tình hình trật tự an toàn xã hội

- Huyện Châu Phú: Hiện nay tại các địa điểm công cộng, dọc theo các tuyến đường xuất hiện các đối tượng rải tờ rơi “cho vay trả góp”, “hỗ trợ tài chính” kèm số điện thoại được rải trên các trục đường trung tâm và nông thôn. Dư luận mong muốn ngành chức năng phối hợp với công an có giải pháp để ngăn chặn, xử lý để đảm bảo sự bình yên cho Nhân dân.

- Huyện Thoại Sơn: Một số đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ công an cấp cao gọi điện thoại cho Nhân dân thông báo các nội dung bịa đặt làm hoang mang trong Nhân dân. Thủ đoạn lừa đảo rất tin vi như: Đối tượng dùng Facebook Thiên ân đất Thoại nhờ ủng hộ một like để cộng điểm cho con em đang học tại các trường Đại học, sau khi đạt được ý định thì hack Facebook người bị hại, thông tin có liên quan đến thân nhân, bạn bè dùng chiêu mượn tiền tất cả người thân kết bạn, nếu cả tin cho mượn, các đối tượng lừa đảo tiếp tục mượn tiếp từ 2 đến 4 lần, mỗi lần từ 5 đến 8 triệu đồng,... gây hoang mang trong người dân.

II. Một số đề xuất, kiến nghị

Qua nội dung phản ánh, nguyện vọng của Nhân dân được nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị:

1. Kiến nghị UBND tỉnh

Chỉ đạo các ngành có liên quan đến phản ánh dư luận trong Nhân dân quan tâm, nghiên cứu và sớm có giải pháp đối với tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của người dân đã được phản ánh trong báo cáo.

2. Kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quan tâm đến những tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của người dân đã được phản ánh trong báo cáo.

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục nhận được ý kiến phản hồi của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện An Phú được đăng trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Địa chỉ: <http://ubmttqvn.angiang.gov.vn> (mục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền).

Qua ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của dư luận trong nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan có ý kiến phản hồi để có cơ sở trả lời cho người dân./.

Nơi nhận:

- BTT.UBTWMTTQVN;
- Đ/c Tô Thị Bích Châu,
Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN;
- Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN;
- Ban Công tác phía Nam;
- TT.TU, TT.HĐND, TT.UBND tỉnh;
- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- VP: TU, ĐDBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- BTT.UBMTTQVN tỉnh;
- Các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Công an tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Các sở: Sở NN & PTNT, Sở TN-MT, Sở Y tế,
Sở GD-Đ, Sở LĐTBXH, Sở GT-VT;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo An Giang, Đài PT-TH AG;
- Các vị BCV, CTV và Ủy viên UBMTTQVN tỉnh;
- HU, UBND, UBMTTQVN các H, TX, TP;
- Lưu: VT, Ban TG-PT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Minh Trang

ĐỀ CƯƠNG
Báo cáo tâm tư, nguyện vọng, dư luận trong Nhân dân tháng 8/2024

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng gửi đến các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, các vị báo cáo viên, cộng tác viên và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đề cương báo cáo dư luận trong Nhân dân tháng 8/2024. Đề nghị các vị vui lòng phản ánh thông tin và gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo-Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh **trước ngày 22/8/2024**.

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Những vấn đề người dân quan tâm, lo lắng, bức xúc nhất đang diễn ra tại địa phương, khu dân cư hiện nay (hoặc những vấn đề liên quan đến lĩnh vực các vị đang đảm trách). Đề xuất giải pháp để các ngành chức năng quan tâm, nghiên cứu:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Xin ông (bà) vui lòng phản ánh dư luận trong Nhân dân, giới trí thức đối với việc thực hiện quy trình để tiến tới ban hành các văn bản Quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về hạn mức sử dụng đất, giá đất, quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và các văn bản khác có liên quan đến đất đai, nhà ở, xây dựng...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Sắp bước vào năm học mới 2024-2025, xin ông bà vui lòng phản ánh thêm ở địa phương ông (bà):

- Tâm trạng phụ huynh khi con em sắp bước vào năm học mới 2024-2025:

.....
.....
.....
.....

- Vấn đề về học phí năm học mới:

.....
.....
.....
.....

- Vấn đề sách giáo khoa chuẩn bị cho năm học mới:

.....
.....
.....

- Ở địa phương ông (bà), có trường hợp nào học sinh thi đậu vào các trường đại học nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không có điều kiện để nhập học (nếu có xin nêu cụ thể địa chỉ):

.....
.....
.....

- Ý kiến khác, đề xuất, kiến nghị:

.....
.....
.....

3. Xin ông (bà) vui lòng phản ánh những thuận lợi, khó khăn của nông dân, doanh nghiệp trong vấn đề nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp trước diễn biến phức tạp của thời tiết (mưa, bão, đông lạnh,...):

.....
.....
.....
.....

4. Xin ông (bà) phản ánh thêm về tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu thiết yếu nhất trong Nhân dân hiện nay:

.....
.....
.....
.....

5. Xin ông (bà) vui lòng nắm và phản ánh tâm trạng, tình cảm của Nhân dân và dư luận xã hội đối với nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

.....
.....
.....
.....

6. Đề xuất nội dung cần nắm dư luận trong Nhân dân tháng tới:

.....
.....

Báo cáo gửi qua email: ttaloan@angiang.gov.vn ĐT liên hệ: 0939125927
(Ánh Loan, UVTT- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo-Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh).

Người báo cáo

Họ và tên.....
(Chức vụ, nơi công tác)

Xin trân trọng cảm ơn những ý kiến quý báu của ông (bà)!